

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๑๔/ว ๑๖๓๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๒๐๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด
 ๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปรียบเทียบกับ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้มานานแล้ว จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ขึ้น และขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัด
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานศึกษา
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และประชาชน
ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ดังกล่าว ผ่านทาง <https://forms.gle/jgabUprRZXmZrMHw๕> หรือ
QR Code ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว
ขอให้โรงเรียนแจ้งเขตพื้นที่ที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร/โทรสาร ๐๒-๕๙๓-๓๕๓๐-๓๑ ต่อ ๔๑๑

Email: Plan sps4@hotmail.com